

Số: /BC-LĐLĐ

Ninh Bình, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong tháng, LĐLĐ tỉnh tổ chức 05 hội nghị và ban hành 48 văn bản¹ chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thường trực LĐLĐ tỉnh tham dự 19 hội nghị của tỉnh, TLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn.

Tình hình CNVCLĐ tương đối ổn định, toàn tỉnh có 641 lao động được doanh nghiệp bố trí “3 tại chỗ”, 509 lao động ngoại tỉnh chưa thể quay lại làm việc. Tuy nhiên ngày 18/10/2021, tại Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam có 01 ca F0 (là người Bim Sơn, Thành Hóa) đã làm ảnh hưởng đến tình hình tư tưởng của CNLĐ; có 43 người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung; trên 7.000 CNLĐ công ty thực hiện 3 tại chỗ từ ngày 18 - 19/10; sau khi xét nghiệm PCR toàn bộ CNLĐ Cty đều có kết quả âm tính; từ ngày 20/10, DN trở lại hoạt động bình thường, tư tưởng CNLĐ đã ổn định.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn

2.1. Kết quả chung toàn tỉnh

** Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho CNVCLĐ*

LĐLĐ tỉnh tham gia góp ý dự thảo các văn bản của tỉnh liên quan đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho CNVCLĐ; làm việc với Ban Quản lý thiết chế công đoàn và một số sở, ngành của tỉnh về triển khai dự án khu quy hoạch xây dựng thiết chế Công đoàn Ninh Bình. Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thống kê tình hình đời sống, việc làm thu nhập và thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ năm 2021; trong đó tập trung vào nắm tình hình đời sống, việc làm, quan hệ lao động trong doanh nghiệp, thương lượng và ký kết TULĐTT và nắm tình hình triển khai hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68, Quyết định 23 và Nghị định 116. Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; trong đó tập trung duy trì, phát triển “Quỹ mái ấm công đoàn” và đề xuất thành lập “Quỹ trợ vốn” để hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh Ninh Bình công nhận 115 sáng kiến cấp tỉnh (trong đó có 04 sáng kiến của cán bộ công đoàn chuyên trách, 11 sáng kiến của CNLĐ). Các cấp

¹. 06 Kế hoạch, Chương trình; 28 Công văn; 04 Quyết định; 10 Báo cáo, thông báo.

công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà, nắm tình hình sản xuất kinh doanh và việc làm, đời sống của CNLĐ tại 112 doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

LĐLĐ các huyện, thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục đã chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 2021-2022. Các cấp công đoàn tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động về quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Luật Công đoàn về đóng kinh phí công đoàn tại 08 CĐCS². Kết quả sau giám sát: các doanh nghiệp về cơ bản thực hiện tốt các quy định về pháp luật Lao động và Luật Công đoàn, còn một số hạn chế như: chưa có nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể chưa được đăng ký với Sở lao động TB&XH ...

LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây 01 nhà mái ấm công đoàn cho CNLĐ Cty TNHH Giày Adora Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 30 triệu đồng. Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà và vận động CNVCLĐ quyên góp giúp đỡ một số gia đình CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và ủng hộ một số điểm cách ly tập trung tổng số tiền 125,5 triệu đồng. Vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ Chương trình “Sống và máy tính cho em” với tổng số tiền 3.726.164.896.

** Công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động nữ công*

LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và tập huấn công tác nữ công cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách. Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Đại hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIII. Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; tập trung học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Các cấp công đoàn tham gia Đoàn kiểm tra xét công nhận 11 cơ quan, đơn vị văn hóa.

8/13 Công đoàn cấp trên cơ sở³ tổ chức triển khai Nghị quyết 02 của Bộ chính trị; tuyên truyền về một số chế độ chính sách mới; luật an toàn giao thông, luật bình đẳng giới và nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử trong thời kỳ mới” cho cán bộ CĐCS; LĐLĐ huyện Yên Mô phối hợp tổ chức giải cầu lông CNLĐ chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN; Công đoàn các KCN tỉnh, CĐN Y tế vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia hiến được 269 đơn vị máu. 856/1.070 CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/10 với nhiều hình thức như: Toạ đàm về truyền thống phụ nữ Việt Nam; nói chuyện

². LĐLĐ thành phố Ninh Bình: 01; Tam Điệp: 01; Yên Khánh: 03; Nho Quan: 01

³. Thành phố NB, Tam Điệp, Hoa Lư, Yên Khánh, Kim Sơn, Giáo dục, Nông nghiệp, Y tế.

chuyên đề về bình đẳng giới; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, thi cắm hoa, nấu ăn, khám chữa bệnh miễn phí... tổ chức biểu dương khen thưởng 645 chị; thăm hỏi, tặng quà, nữ CNVCLĐ với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên, CNVCLĐ.

* *Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và hoạt động của UBKT*: LĐLĐ tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; hướng dẫn đánh giá, xếp loại LĐLĐ cấp huyện, ngành, các Ban LĐLĐ tỉnh và cán bộ, công chức năm 2021; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và hướng dẫn các đơn vị tập trung cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Quyết định cho thôi việc đối với 01 công chức theo nguyện vọng cá nhân; cử 47 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn trực tuyến do TLĐ tổ chức về một số chính sách liên quan đến người lao động, công tác tài chính và kỹ năng hội họp, đào tạo trực tuyến cho cán bộ công đoàn; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về “Tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam. Trong tháng, thành lập mới 01 CĐCS (thuộc công đoàn các KCN tỉnh) kết nạp mới 110 đoàn viên. Các công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo 09 CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH; sáp nhập 05 CĐCS thành 02 CĐCS⁴. UBKT LĐLĐ các huyện, TP, công đoàn ngành tổ chức kiểm tra 19 CĐCS.

* *Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn*: LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị xin ý kiến điều chỉnh vị trí quy hoạch mặt bằng xây dựng Trường Trung cấp KTDL Công đoàn Ninh Bình giai đoạn 2; Hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022; cấp kinh phí tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, luật an toàn giao thông trong đoàn viên CNVCLĐ cho LĐLĐ thành phố Tam Điệp, Hoa Lư. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu sửa chữa nhà 4 tầng phía trong LĐLĐ tỉnh theo đúng quy định.

2.2. Kết quả hoạt động của LĐLĐ các huyện, TP, CDN

* *LĐLĐ thành phố Ninh Bình*: Tập trung nắm tình hình đời sống, việc làm và thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ theo Nghị quyết 116, kết quả có 152 CNLĐ được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 344.650.000 đồng. Chỉ đạo 100% CĐCS khởi trường học tổ chức hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2021-2022; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ tại trường Tiểu học Ninh Thành. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ CĐCS. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tặng quà cho 4530 nữ CNVCLĐ với tổng số tiền trên 400 triệu đồng; hướng dẫn CĐCS Thành ủy Ninh Bình bầu bổ sung ủy viên BCH.

* *LĐLĐ thành phố Tam Điệp*: Chỉ đạo 100% CĐCS trường học phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ năm học 2021-2022; Tổ chức

⁴. Thuộc LĐLĐ huyện Yên Mô và CĐVC tỉnh

giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị tại 02 doanh nghiệp⁵. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại 02 CĐCS trường học; phối hợp với Phòng văn hóa thành phố tổ chức kiểm tra, thẩm định 05 đơn vị đề nghị công nhận cơ quan văn hóa năm 2021. Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam; tặng 1.000 khẩu trang cho CNLĐ 02 doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn chuyên đề về Bình đẳng giới; tuyên truyền về an toàn giao thông và triển khai một số chế độ chính sách mới cho cán bộ CĐCS. Thăm và chúc mừng lãnh đạo các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN; tặng 11.944 suất quà cho nữ CNVCLĐ với tổng số tiền 937,6trđ; tặng 21 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 41 cá nhân với tổng số tiền 25,5 triệu đồng.

* **LĐLĐ huyện Hoa Lư:** Phối hợp với các ban, ngành của huyện tổ chức thăm và tặng quà các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; đồng thời phối hợp rà soát, quản lý CNLĐ từ tỉnh ngoài đi về làm việc tại các DN trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm, chúc mừng và nắm tình hình sản xuất kinh doanh của 22 doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Tổ chức Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền về kiến thức pháp luật, Luật An toàn Giao thông cho trên 100 đoàn viên, CNLĐ Cty TNHH May Đông Thịnh Hưng; tặng 20 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo 25/34 CĐCS khối trường học tổ chức Hội nghị CBVC, hội nghị NLĐ; hướng dẫn Công ty TNHH Long Vỹ hoàn thiện hồ sơ kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS.

* **LĐLĐ huyện Gia Viễn:** Làm việc với một số doanh nghiệp để nắm tình hình CNLĐ và đôn đốc thu kinh phí công đoàn; trong tháng, có 120 CNLĐ công ty TNHH GTWILL Việt Nam phải tạm thời nghỉ việc luân phiên 1 tuần do ảnh hưởng bởi nguồn cung nguyên liệu của công ty. Chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19. Thăm, chúc mừng 18 Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

* **LĐLĐ huyện Nho Quan:** Chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCCVC, NLĐ năm học 2021-2022; Phối hợp với MTTQ và các ngành chức năng tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị tại Trung tâm giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên. Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS tổ chức tiêm vacxin cho CNLĐ; tham gia hỗ trợ các

⁵. Công ty TNHH Thanh An, Công ty CP Thực phẩm Á Châu. Kết quả sau giám sát: các doanh nghiệp về cơ bản thực hiện tốt các quy định về pháp luật Lao động và Luật Công đoàn, còn một số hạn chế như: chưa có nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể chưa được đăng ký với Sở lao động TB&XH ...

điểm phục vụ tiêm chủng tập trung và các khu cách ly tập trung của huyện⁶; Phối hợp nắm tình hình 29 CNLĐ ngoại tỉnh trở về huyện. Vận động Công ty TNHH đầu tư Quang Minh ủng hộ 20 m³ đá cho 01 CNLĐ Công ty CP sản xuất VLXD Hoàng Long xây nhà ở.

* **LĐLĐ huyện Yên Mô:** Chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC, NLĐ năm học 2021-2022; hướng dẫn CĐCS Công ty TNHH Global Tone xây dựng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH Asia+, Công ty TNHH May XNK Trường Thịnh nắm tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của CNLĐ; thăm, chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp huyện và 11 doanh nghiệp nhân Ngày doanh nhân Việt Nam. Tham gia Đoàn giám sát của huyện giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34 và thẩm định hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ theo NQ 68 và QĐ số 23 của Chính phủ. Phối hợp với CĐCS Công ty TNHH Global Tone tổ chức Giải Cầu lông “Công nhân lao động” năm 2021 chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thực hiện quy trình sáp nhập 02 CĐCS Trường TH Yên Hưng và Trường THCS Yên Hưng thành CĐCS Trường TH&THCS Yên Hưng; chỉ đạo 02 CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH.

* **LĐLĐ huyện Yên Khánh:** Chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022. Tham gia Đoàn công tác của huyện giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 02 đơn vị; làm việc với các cơ sở mầm non tư thục nắm tình hình hoạt động và việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ. Tổ chức 02 lớp tuyên truyền về chính sách BHXH và chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 cho CNLĐ 02 Cty⁷. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021. Thăm chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam; tặng quà cho 15 nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ đi từ Miền Nam về địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuyên truyền thành lập CĐCS tại Công ty TNHH Handloyal Outwear; hướng dẫn 03 CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, công tác tài chính công đoàn tại 16 CĐCS

* **LĐLĐ huyện Kim Sơn:** Chỉ đạo 100% CĐCS khối trường học tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ. Phối hợp với CĐCS các doanh nghiệp, xã, thị trấn tuyên truyền tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động từ các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch trở về địa phương. Thăm, chúc mừng 10 doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời nắm tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình CNLĐ tại DN. Phối hợp với Cty TNHH MTV Master Vina tuyên truyền về an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ, phát 2000 tờ rơi tuyên truyền cho CNLĐ. Chỉ đạo 128 CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam với nhiều hình thức thiết thực; tặng 05 suất quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tham gia đoàn

⁶. Kết quả: có 6.378 /6.773 NLĐ (tỷ lệ 94,2%) được tiêm vacxin; CĐCS Tòa án, Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Công ty nước khoáng; hỗ trợ 10 bình và 60 thùng nước khoáng trị 4 triệu đồng; CĐCS Thị trấn Nho Quan tham gia nấu các bữa cơm không đồng tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly tập trung.

⁷. Công ty TNHH MTV dệt may B&H Vina, Công ty CP chế biến nông sản Việt Xanh.

kiểm tra của UBND huyện kiểm tra cơ quan văn hóa tại 06 cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo 03 CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH và kiện toàn chức danh Chủ tịch CĐCS

* **CĐ các KCN tỉnh:** Tập trung nắm tình hình việc làm của người lao động ngoại tỉnh, đến nay có 641 lao động được doanh nghiệp bố trí “3 tại chỗ”, 509 lao động chưa thể quay lại làm việc; Tư vấn pháp luật trực tuyến cho 20 lượt đoàn viên, CNLĐ. Tổ chức thăm, chúc mừng 40 doanh nghiệp và đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 tại Công ty TNHH Great Global International, kết quả thu được 165 đơn vị máu. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10 và tặng quà cho nữ đoàn viên, CNLĐ với tổng số tiền 1,56 tỷ đồng. Quyết định thành lập CĐCS Công ty CP Nhôm Việt Pháp Shal, kết nạp mới 110 đoàn viên.

* **CĐVC tỉnh:** Nắm tình hình đời sống việc làm và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ theo NĐ 116, kết quả có 113 NLĐ được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 394.750.000 đồng. Tổ chức thăm, tặng quà 03 cụ cao tuổi (90 tuổi trở lên) là bố, mẹ của các đoàn viên công đoàn trực thuộc nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi; tặng 03 suất quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn 03 CĐCS mới sáp nhập, ổn định tổ chức; kiểm tra chấp hành Điều lệ và Tài chính công đoàn tại 03 CĐCS. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10⁸ và tặng quà cho CNVCLĐ với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

* **CĐN Giáo dục:** Chỉ đạo 25/29 CĐCS tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2021-2022. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Văn hóa giao tiếp, ứng xử trong thời kỳ mới” cho gần 100 cán bộ CĐCS. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS cho đoàn viên, NLĐ.

* **CĐN Y tế:** Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02 và tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình và văn hóa công sở cho 60 cán bộ chủ chốt của các CĐCS. Phối hợp với Sở bố trí phương tiện, cơ sở cách ly để đón 102 cán bộ tham gia chống dịch tại các tỉnh phía Nam về địa phương. Tham gia giám sát việc tiêm chủng vacxin Covid-19; vận động đoàn viên câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ hiến tặng 103 đơn vị máu.

* **CĐN Nông nghiệp & PTNT:** Tổ chức Hội nghị kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và tuyên truyền về một số chế độ chính sách mới đối với nữ CNVCLĐ; tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội phụ nữ tỉnh cho cán bộ CĐCS. Phối hợp với Sở tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ trong ngành. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về thực hiện các quy định của Pháp luật về đảm bảo An toàn giao thông trong CNVCLĐ tại Công ty TNHH MTV KTCTTL Ninh Bình; tặng 50 chiếc mũ bảo hiểm cho CNLĐ Cty.

* **Trường TC kỹ thuật du lịch CĐNB:** Tổ chức lễ khai giảng các lớp Trung cấp khóa 7 niên khóa 2021-2023; tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp hệ Trung cấp khóa 5. Triển khai các bước xây dựng Nhà trường giai đoạn 2.

⁸. Giao lưu văn nghệ, thể thao; nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản...

Phối hợp tuyển sinh các lớp Sơ cấp nghề hướng dẫn du lịch cho lao động nông thôn tại các xã thuộc huyện Hoa Lư.

*** Một số hoạt động tiêu biểu của các CĐCS:**

- CĐCS Công ty TNHH May Phoenix tổ chức gặp mặt, tặng quà cho nữ CNLĐ, biểu dương khen thưởng các bộ phận xuất sắc và nữ CNLĐ tiêu biểu, trao quà cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- CĐCS Công ty TNHH Thời trang Itas tổ chức cuộc thi “Chất lượng quý cô Itas”; CĐCS Công ty CP Nhựa y tế tổ chức cuộc thi hát cho nhau nghe và cuộc thi ảnh online.

- CĐCS Cty TNHH may mặc Excell Việt Nam vận động đoàn viên ủng hộ 01 CNLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 70 triệu đồng.

- CĐCS Công ty CP dịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công thăm và tặng quà 01 cháu là con đoàn viên bị hở hàm ếch số tiền 11 triệu đồng.

- CĐCS Cty TNHH công nghiệp và dịch vụ Bình Minh phối hợp hỗ trợ thực phẩm cho đồng bào từ miền Nam về quê qua địa phận tỉnh Ninh Bình.

3. Đánh giá chung:

Trong tháng, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã bám sát chương trình công tác, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; chỉ đạo 100% CĐCS khối trường hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021-2022. Năm tình hình sản xuất kinh doanh; đời sống, việc làm của CNLĐ và chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Công tác tuyên truyền pháp luật lao động, triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt kết quả tốt.

II. NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021

1. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”; tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.

2. Các cấp công đoàn hoàn thành triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 cho CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19, đợt 2 của tỉnh.

3. Tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn các cấp. Tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

4. Xây dựng kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ trong dịp tết Nguyên đán năm 2022; sâu sát nắm tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, quan hệ lao động và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ.

5. Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại CĐCS, cấp trên cơ sở, các ban, đơn vị trực thuộc; đánh giá, xếp loại cán bộ công chức năm 2021 và công tác thi đua khen thưởng.

6. Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và các báo cáo chuyên đề năm 2021; đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn qua tài khoản Vietinbank để hoàn thành kế hoạch năm 2021; tập trung hoàn thành cập nhật phần mềm đoàn viên./.

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban DV Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban và đ/vị trực thuộc (qua Website);
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Kim Long